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ฝ่าวิกฤตยางพารา ฤดูเปิดกรีดใหม่"เหนือ-อีสาน"แปรรูปล่ม ยางก้อนถ้วย3โลต่่า100 

 

updated: 22 พ.ค. 2558 เวลา 09:45:29 น. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

 เกษตรกรภาคเหนือ-อีสานกัดฟันฝ่าวิกฤตยางพาราฤดูกาลเปิดกรีดใหม่ ระบุนโยบายแปรรูปยาง

ล้มเหลว เกษตรกร 4 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงราย-พะเยา-น่าน-พิษณุโลก" รอรัฐช่วยเหลือไม่ไหว 

รวมกลุ่มบุกเจรจาขายยางกับพ่อค้าจีนมณฑลยูนนาน ด้านบึงกาฬมีพ้ืนที่เปิดกรีดกว่า 7 แสนไร่ เกษตรกร

กว่า 90% ยังขายยางก้อนถ้วย 3 โลราคาไม่ถึงร้อยบาท  

 นายสวัสดิ์ ลาดปาละ นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือ 

เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 8 แสนไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกกัน

มากในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก ในปี 2558 นี้สามารถกรีดยางพาราได้ 50% ของพ้ืนที่

ทั้งหมด ซึ่งจะมีน้่ายางสดออกสู่ตลาดประมาณ 10,000 ตัน/เดือน และคาดว่าจะมีพื้นที่เปิดกรีดยางใหม่

เพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละ 20%  
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4 จว.เหนือเร่ขายยางยูนนาน 

 ทั้งนี้ จากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่่าต่อเนื่องและรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท่าให้

สมาคมเครือข่ายเกษตรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือได้น่าตัวแทนเกษตรกร 4 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก รวมตัวเข้าไปเจรจาซื้อขายยางพารากับนักธุรกิจเมืองจิ่งหง มณฑลยูน

นาน ประเทศจีน เพื่อหาช่องทางการตลาดใหม่และระบายสต๊อกน้่ายางสด รวมถึงส่งออกยางแปรรูปไปจีน

ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 "สถานการณ์ราคายางพาราทั่วประเทศยังอยู่ในขั้นวิกฤต เกษตรกรได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า 

ทั้งภาวะหนี้สินที่เพิ่มพูน ภาคเหนือถือว่าเป็นแหล่งปลูกยาพาราน้องใหม่ ยังไม่สามารถกรีดยางได้เต็มพ้ืนที่ 

ก็ต้องเผชิญกับราคาที่ตกต่่า จึงท่าให้เกษตรกรใน 4 จังหวัดบุกเจรจาซื้อขายกับจีน โดยไม่รอการช่วยเหลือ

จากรัฐบาล เพราะท่ีผ่านมายังล่าช้าและไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาตกต่่าได้"  

 นายสวัสดิ์กล่าวอีกว่า ราคายางพาราตกต่่าท่าให้ก่าลังซื้อในภาคเหนือภาพรวมชะลอตัวเล็กน้อย 

เนื่องจากยังได้พืชเศรษฐกิจชนิดที่ราคายังไม่ตกช่วยพยุงก่าลังซื้อเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส่าปะหลัง 

นอกจากนี้ยังมีภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อย ช่วยกระจายรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว

อยู่ในกรอบแคบ ๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาการรุกล้่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่าลังเดินหน้ากวาดล้างนายทุนที่บุกรุกป่าไม้เพื่อท่าสวนยางพารา 

 เชียงรายโอดขายแต่ยางก้อนถ้วย 

ด้านนายสุวิทย์ใหม่ธิประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัด

เชียงรายมีพื้นปลูกยางพาราประมาณ 5 แสนไร่ และสามารถกรีดน้่ายางได้แล้วประมาณ 150,000-

200,000 ไร่ โดยชาวสวนส่วนใหญ่จะจ่าหน่ายผลผลิตในรูปแบบยางก้อนถ้วย ไม่ใช่น้่ายาง หรือยางแผ่น

ดิบเพราะอยู่ไกลแหล่งแปรรูป ขณะนี้ประสบปัญหาอย่างหนัก เพราะราคาตกต่่า ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ

ประมาณ 20 บาท แต่ราคาต้นทุนที่แท้จริงของยางก้อนถ้วยอยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท  
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 "เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น ที่ผ่านมายังไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ และยัง

มีการสนับสนุนการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยมีการเปิดจุดรับซื้อเฉพาะที่กองทุนสงเคราะห์การท่าสวน 

ที่จังหวัดพะเยา จึงท่าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ตรงจุด" นายสุวิทย์กล่าวและว่า  

 ส่าหรับนโยบายทวงคืนผืนป่า คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นที่ปลูกยางพารา

หลายร้อยไร่ ส่วนเกษตรกรรายเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่วนใหญ่ปลูกยางพาราในที่ดินที่ถูก

กฎหมายที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษ ด้านก่าลังซื้อภาพรวมของจังหวัดเชียงราย แม้จะปรับตัวลดลง

เล็กน้อย หลังได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่่า ท่าให้ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ แต่ยังมีพืช

เศรษฐกิจอื่น ๆ พยุงไว้ เช่น พืชไร่ ไม้ผล เป็นต้น  

 ด้านนายชวลิต สุธรรมวงศ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรและแรงงาน หอการค้าจังหวัดเชียงราย 

กล่าวว่า ปัจจุบันก่าลังซื้อของภาคประชาชนเชียงรายลดลง การผลิตยางพาราในเชียงรายเน้นขายเฉพาะ

ยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางเป็นหลัก แต่ไม่ได้แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเหมือนภาคใต้และภาคตะวันออก ท่า

ให้ขายผลผลิตได้ราคาต่่า จึงยังจ่าเป็นต้องพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดี ควบคู่ไปกับการแปรรูปในอนาคต 

 บึงกาฬจ่อโค่นต้นยางท้ิง 3,000 ไร่  

 นายสิริชัย ห่านวิบูลย์พงษ์ กรรมการสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย 

จังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬประมาณ 60-70% เริ่มเปิดกรีดยางในฤดูกาล

ใหม่แล้วแต่มีพื้นที่เปิดกรีดน้อยลงเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคายาง

ที่ลดลง รวมทั้งยังมีปริมาณยางท่ีค้างสต๊อกอยู่เป็นจ่านวนมาก จึงไม่ต้องการกรีดเพิ่มในช่วงท่ีราคาไม่ดี 

 ทั้งนี้ บึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน ประมาณ 8.8 แสน

ไร่ เปิดกรีดได้ 7.4 แสนไร่ จึงท่าให้ภาคเศรษฐกิจตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก ประชาชนไม่มีเงิน

จับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้เปิดเทอม มีเกษตรกรจ่านวนมากต้องเปลี่ยนไปท่าอาชีพรับจ้าง 

ก่อสร้าง กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน อีกทั้งยังมีเกษตรกรที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์จะ

โค่นต้นยางท้ิงแล้วกว่า 3,000 ไร่  
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 อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาเรื่องเงินชดเชยไม่เพียงพอ ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยางไร่ละ 16,000 บาท จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย 

 "ส่วนใหญ่เกษตรกว่า 90% ในจังหวัดบึงกาฬยังขายยางก้อนถ้วยอยู่ ปัจจุบันราคา 30-31 บาท 

ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรค่อนข้างพอใจ แต่ส่าหรับการแปรรูปเป็นยางแผ่นหรือยางเครปนั้นยังมีน้อย 

รวมทั้งการแปรรูปเป็นยางแผ่นก็ยังมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย 15-16 บาท ส่วนโรงงานที่รับแปรรูป

ยางพารานั้นก็มีไม่มากนัก" นายสิริชัยกล่าว  

 ทั้งนี้ ความหวังของชาวสวนยางในขณะนี้คือ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ที่ก่าลังรอ

ประกาศบังคับใช้ หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารอุตสาหกรรมยางพารา

เป็นไปอย่างครบวงจรและเป็นระบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ัวประเทศจะ

บูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ได้จริง และช่วยระบายสต๊อกยาง

ในประเทศที่ค้างอยู่กว่า 2.1 แสนตันในขณะนี้ด้วย  

 เกษตรกรอุดรฯเมินแปรรูปยาง  

ด้านนายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อ่านวยการส่านักงานกองทุนสงเคราะห์การท่าสวนยางจังหวัดอุดรธานี 

(สกย.อุดรธานี) เปิดเผยว่าขณะนี้เกษตรกรทยอยเปิดกรีดยางแล้วตั้งแต่หลังสงกรานต์ โดยอุดรธานีมีพื้นที่

ปลูกท้ังหมด 360,826 ไร่ ส่วนการส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปยางพารานั้น เนื่องจาก 97% เป็นยางก้อน

ถ้วย ซึ่งเกษตรกรมองว่าการผลิตไม่ยุ่งยากเม่ือเทียบกับยางแผ่นดิบท่ีต้องลงทุนเพิ่มท้ังโรงเรือน เครื่องจักร 

ไม่สบายเหมือนกรีดยางแล้วส่งขายได้ทันที  
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 ข้อมูลจากส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (ตุลาคม 2557) ระบุว่า โรงงานแปรรูป

ยางพาราในจังหวัดอุดรธานีมีทั้งสิ้น 12 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กว่างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้่าโขง) จ่ากัด รับ

วัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ 2.บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์นคอร์ปอเรชั่น จ่ากัด รับวัตถุดิบยาง

ถ้วย/เศษยางพารา 3.บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ่ากัด (มหาชน) รับวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน 4.บริษัท ไทยา

รี รับเบอร์ จ่ากัด รับวัตถุดิบยางแผ่นดิบ 5.บริษัท มหากิจรับเบอร์ จ่ากัด รับวัตถุดิบยางแผ่น  

 6.บริษัท เรืองอุทัย จ่ากัด รับวัตถุดิบน้่ายางดิบ 7.บริษัท วงศ์บัณฑิต อุดรธานี จ่ากัด รับวัตถุดิบ

ยางแผ่นดิบ เศษยาง 8.บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จ่ากัด (มหาชน) รับวัตถุดิบเศษยางพารา 9.บริษัท 

สยาม อะกริคัลเจอร์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จ่ากัด รับวัตถุดิบยางแผ่นดิบ 10.บริษัท ฮิมสยาม อิมพอร์ท เอ๊กพอร์ท 

จ่ากัด รับวัตถุดิบเศษยางพารา 11.ร้านพงษ์เจริญการเกษตร รับวัตถุดิบเศษยางพารา 12.องค์การสวนยาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับวัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ 

 20 พ.ค.ถกปัญหาไล่โค่นต้นยาง 

 ขณะที่นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อ่านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า 

ขณะนี้ยังไม่มีการด่าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนที่ถูก

โค่นต้นยางเดือดร้อนมาก จึงต้องมาคุยกันอีกครั้งว่าจะประนีประนอมอย่างไร เพราะนโยบายเบื้องต้น

จะต้องด่าเนินการกับกลุ่มนายทุนที่รุกป่าก่อน โดยกรมป่าไม้จะเป็นผู้เข้าอายัดและโค่นต้นยาง ส่วน อ.อ.ป.

เป็นผู้แปรรูป อย่างไรก็ตาม มีหนังสือให้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

และกองทัพ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพื่อก่าหนดนโยบายท่ีชัดเจนอีกครั้ง 

  ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

 

 


